

บรรณานุกรม

กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2544). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2549). การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี : โรงพิมพ์มิตรภาพปัตตานี.

_____. (2543). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

กิตติ คันธา. (2526). การมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภณาการพิมพ์.

เขตการศึกษา 2. (2518). เขตการศึกษา 2 กับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา : เสริมการพิมพ์.

จินตนา กิตติสยาม. (2544). การมีส่วนร่วมและความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามทัศนะของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. (สำเนา)

จุฑารัตน์ จินประชา. (2539). การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของผู้นำชุมชนในจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (สำเนา)

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (2537). การบริหารการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

ชูชาติ พ่วงสมจิตร. (2540). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร. ปรินซ์นิพนธ์ (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)

ซุรฟูคติน หะยี. (2541). การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างกลุ่มที่มีภูมิหลังต่างกัน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำเนา)

คอเถาะ เจ๊ะแต. (2547). รายงานวิจัยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม : กรณีศึกษานานดาโต๊ะ และบ้านภูมิ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (สำเนา)

ทวิทอง หงษ์วิวัฒน์. (2527). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภณาการพิมพ์.

ทัศนาศ แสงศักดิ์. (2539). รูปแบบในการมีส่วนร่วมระยะสั้นช่วงอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา. ปรินซ์นิพนธ์สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (สำเนา)

ธรรมรส โชติคุณุชร. (2546). การบริหารแบบมีส่วนร่วม. ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 9 – 12. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

ธีรเดช สุขโข. (2542). สภาพและความต้องการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. (สำเนา)

นเรศ หิ้นนุกูล. (2544). การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. (2525). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.

บุญเกิด ครุเจริญ. (2544). การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูในอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (สำเนา)

บุญชม ศรีสะอาด. (2540). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

บุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน. (2548). การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยะลา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

ปัทมพร ไกรกาญจน์. (2553). ทรรศนะของชุมชนต่อการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (สำเนา)

ประวิทย์ พุจิตรกานนท์. (2530). ปัจจัยการบริหารกับการเข้ามามีส่วนร่วมของธุรกิจสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร. สารนิพนธ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (สำเนา)

ประเวศ วะสี. (2539). การปฏิรูปการศึกษาไทย (ยกเครื่องทางปัญญา) “ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
และมาตรการในการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา อัมรินทร์ วิชาการ.

ปรัชญา เวสารัชช์. (2538). รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์. (2546). เอกสารคำสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4.

ปัตตานี : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540๗). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7.

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสารมิตร.

พิศาล ศกุนะสิงห์. (2552). การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอเสนานิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (สำเนา)

ไพรัตน์ เตชะรินทร์. (2527). ทบทวนปรัชญาและหลักการพัฒนาชนบท ชนบทไทย 2525.

กรุงเทพมหานคร : ยูนิตีพับลิเคชั่น.

ไพศาล พรหมยงค์. (2547). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพัฒนาปอเนาะเชิงอนุรักษ์. ม.ป.ท. (สำเนา)

มงคล ทองศักดิ์. (2548). การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองต่อการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางศาลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง. ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. (สำเนา)

เมตต์ เมตต์การุณจิต. (2541). การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา

ประจำโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. (สำเนา)

โมหัมมัด อับดุลกาเดร์. (2523). ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะแก้ได้อย่างไร. ม.ป.ท.

ยูวัฒน์ วุฒิเมธี. (2534). การพัฒนาชุมชนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : บางกอกบลู๊ต.

รังสรรค์ ชนะพรพันธ์. (2538). อนิจลักษณะของกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

รุ่ง พูลสวัสดิ์. (ม.ป.ป.). การนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์. (2551). ความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช. ม.ป.ท. (สำเนา)

วัน เดชพิชัย. (2535). คู่มือวิจัยและประเมินโครงการทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์.
ปัตตานี : มนตรีบริการ.

วิญญู อังคนารักษ์. (2517). วิธีทำงานให้ดี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร. (2549). ความรู้เฉพาะสำหรับพนักงานราชการ.
ม.ป.ท. : ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรภาพการพิมพ์.

สถาพร ไกลชาติ. (2548). การศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. (สำเนา)

สังพร ศรีเมือง. (2543). การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. (สำเนา)

สามารถ ไชยพันธุ์. (2545). ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตามอัยยาศัยของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่าน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. (สำเนา)

สำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียน. (ม.ป.ป.). กลยุทธ์และจุดเน้น แผนปฏิบัติราชการ กศน.
ปี 2549. กรุงเทพฯ : ร้านรังษีการพิมพ์.

ศุภลทิพย์ ฌ นคร. (2547). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสตูล” วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (11 ธันวาคม 2548), 13 – 31.

สุรชาติ บำรุงสุข. (2549). จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 10 การก่อความไม่สงบในภาคใต้
ของไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทสแควร์ ปริ้น 93 จำกัด.

สุรศักดิ์ อนันต์. (2534). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร
การศึกษาออกโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา)

แสวง วัฒนมงคลมาส. (2543). การระดมมวลชนและการมีส่วนร่วมของมวลชน การจัดตั้ง
องค์กรนำและการตัดสินใจทางสังคม. ม.ป.ท.

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. (2537). หน่วยที่ 7 ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการบริหารการศึกษา. ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษา.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อกิน ระพีพัฒน์. (2527). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : ศักดิ์สภาการพิมพ์.

อรพินท์ สุทธิพันธ์. (2533). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านในกิจกรรม
เพิ่มพูนรายได้. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (สำเนา)

อรุณ รักธรรม. (2536). ประมวลสาระชุดวิชา ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อำนาจ อนันตชัย. (2526). **การพัฒนาชนบท**. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.

Yusop Boonsuk. 2008. **English Language Learning Styles of Pondok School Student in Southern Thailand**. A Master's Thesis in English for Business and Industry Communication, King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

Prince of Songkla University
Pattani Campus